

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก

กรฤทธิ บุญยานุกูล*

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ปีการศึกษา 2559 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเปรียบเทียบสัดส่วน จำนวน 123 คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .943 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน เครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 2) ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและรายด้านไม่แตกต่างกันทุกด้าน 3) ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันและรายด้านไม่แตกต่างกันทุกด้าน

คำสำคัญ

ความคิดเห็น ครู การบริหารงานกิจการนักเรียน

บทนำ

จุดมุ่งหมายของกิจการนักเรียนมีเพื่อพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบสามารถปกครองตนเอง ได้ฝึกความคิดและการตัดสินใจของนักเรียนนักศึกษาเพื่อพัฒนาสติปัญญาของนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพในอนาคต และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษารู้จักทักษะทางสังคม เสียสละทำงานให้ส่วนรวมให้นักเรียนนักศึกษาพัฒนาลักษณะนิสัยความ กตัญญูและความคิดที่ดีและให้นักเรียนนักศึกษามีความสามัคคีดังที่ พงษ์ หันนาคินทร์ (2524 : 159) ได้ เสนอขอบข่ายของการบริหารกิจการนักเรียนไว้ดังนี้ 1) การจัดกิจกรรมนักเรียน 2) การจัดบริการแนะแนว

*สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

3) การรักษาระเบียบวินัยในโรงเรียน 4) การบริการด้านอื่นๆ เช่น บริการสุขภาพ อาหารกลางวันร้านค้าและ ความปลอดภัย จากการแบ่งกลุ่มจะเหมาะกับ โรงเรียนขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ได้กำหนดขอบข่ายการบริหารงาน กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนงานบริการที่ส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตรการบริการ ทางวิชาการกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนและมีการเข้าร่วม กิจกรรมกับเครือข่ายอย่างมีระเบียบและแบบแผนในโรงเรียน เครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัด พิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านชาติตระการ โรงเรียนบ้านท่าสะแก โรงเรียนบ้านปากกรอง โรงเรียนบ้านนาจาน โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน โรงเรียนบ้านขอนแก่นสองสลึง โรงเรียนบ้านนาล้อม โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย โรงเรียนบ้านนาเปอะโรงเรียนบ้านห้วยเหิน มีจุดเน้นที่ พัฒนาให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันด้านกิจกรรมนักเรียน คือ พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมแนะแนว มีการจัดการด้านวินัยนักเรียนที่ดีในแต่ละโรงเรียนเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดีมีคุณภาพรับใช้สังคมได้ดี และมีการแนะแนวการศึกษาต่อ มีการบริการสุขภาพอนามัย การบริการ ด้านอาหารกลางวันที่ดี ซึ่งในปัจจุบันมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ของ สง่า พุ่มพวง(2557,หน้า 1)ได้ศึกษาการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การจัด กิจกรรมนักเรียน 2) การจัดบริการแนะแนว3) การรักษาระเบียบวินัยในโรงเรียน 4) การบริการด้านสุขภาพ อนามัย 5) การบริการด้านอาหารกลางวันซึ่งผลวิจัยสภาพการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า การบริหารงานกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการบริการอาหารกลางวันอยู่ในระดับมาก

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนางานกิจกรรมนักเรียนในการ พัฒนานักเรียนให้มีทักษะและได้รับการบริการที่ดีที่มีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารงานกิจกรรม นักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอ ชาติตระการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายนำไปสู่การวางแผนเพื่อพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน และเป็นข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอ ชาติตระการ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนของ โรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอ ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนของ โรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ครูในโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 183 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 123 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเปรียบเทียบสัดส่วน

2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านการจัดบริการแนะแนว ด้านการรักษาระเบียบวินัยในโรงเรียน ด้านการบริการด้านสุขภาพอนามัย ด้านการบริการอาหารกลางวัน

วิธีดำเนินการวิจัย

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ โดยประชากรที่ใช้ครั้งนี้ ได้แก่ ครูในโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 183 คน โดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของครูในโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ได้จำนวน 123 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิโดยการเปรียบเทียบสัดส่วน ประกอบด้วยครูในโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการเพศหญิง 85 คนคิดเป็นร้อยละ 69.1 เป็นเพศชาย 38 คน คิดเป็นร้อยละ 69.1 มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป จำนวนสูงสุดคือ 50 คนคิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาคือกลุ่มประสบการณ์ในการทำงาน 6 – 10 จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 และกลุ่มประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปี 28 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเครือข่าย 1 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก แบ่งเป็น 3 ตอนประกอบด้วยแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ถามเกี่ยวกับเพศและประสบการณ์ในการสอนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูโรงเรียนในเครือข่าย 1 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกแบ่งเป็น 5 ด้าน จำนวน 40 ข้อ ได้แก่ ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ด้านการจัดบริการแนะแนว ด้านการรักษาระเบียบวินัยในโรงเรียน ด้านการบริการด้านสุขภาพอนามัย ด้านการบริการอาหารกลางวัน รวมไปถึงข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา แล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและวัตถุประสงค์โดยผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีสูงกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์หาค่าอำนาจจำแนกรายข้อ หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .967 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามด้วยตนเอง

จำนวน 123 ฉบับ ระหว่างวันที่ 15 - 19 มกราคม 2560 และนัดวันเวลาในการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง จนได้รับแบบสอบถามกลับคืน คิดเป็นร้อยละ 100

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทำการทดสอบสมมุติฐาน โดยการทดสอบค่าที (t -test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) กับตัวแปรประสบการณ์ในการสอน

ผลการวิจัย

1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน
2. ครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมรายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการจัดบริการสุขภาพและอนามัยนักเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันความคิดเห็นต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พบประเด็นที่น่าสนใจควรนำมาอภิปรายผลดังนี้

1. ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีความคิดเห็นด้านการจัดการบริการด้านสุขภาพและอนามัยนักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือด้านการจัดการบริการแนะแนว ด้านการบริการด้านอาหารกลางวัน ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน และลำดับสุดท้ายคือ ด้านการรักษาระเบียบวินัยในโรงเรียน ทั้งนี้เนื่องจาก โรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้มีการพัฒนางานด้านกิจการนักเรียน ตามแผนกลยุทธ์โดยได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในงานกิจการนักเรียนในด้านต่างๆในสถานศึกษาทุกระดับชั้น และส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนตามความสามารถความถนัดและมีการจัดบริการด้านต่างๆให้แก่นักเรียน จึงส่งผลให้โรงเรียนเครือข่าย 1 มีการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปด้วยดี บุคลากรมีพฤติกรรมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือ และพัฒนาตนเองและนักเรียนสามารถนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่องานกิจการนักเรียน และทำให้ประสบผลสำเร็จและมุ่งส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน ให้ดำเนินไปด้วยดีทั้งการจัดกิจกรรมนักเรียน การจัดการบริการแนะแนว การรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน การจัดการบริการอาหารกลางวัน การจัดการบริการสุขภาพ

และอนามัยนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลินี เกศชนากร (2557,ก).ศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธของ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อยู่ในระดับมากทุกข้อ

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้วิจัยอภิปรายได้ดังนี้

1.1 ด้านการบริการด้านสุขภาพและอนามัยนักเรียนความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ ด้านการบริการด้านสุขภาพและอนามัยนักเรียน อยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องจาก ข้าราชการครู และบุคลากรด้านการสอนใน โรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ มีการจัดให้มีห้องพยาบาลวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอ และการจัดทำบันทึกสุขภาพนักเรียนการตรวจสุขภาพนักเรียนมีการจัดห้องสุขาอย่างเพียงพอมีการจัดการบริการน้ำดื่มน้ำใช้ในโรงเรียนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ และการจัดทำสถิติข้อมูลด้านการให้บริการสุขภาพนักเรียนการรายงานผลการปฏิบัติงานบริการสุขภาพให้ผู้บริหารทราบ ดังที่การบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สัมพันธ์ ชื่นสำราญ(2556,หน้า 2) ได้ศึกษาเรื่อง การดำเนินงานด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ พบว่า การดำเนินงานด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการด้านการบริการด้านสุขภาพและอนามัยนักเรียนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิญญา ฐรรรม(2556,หน้า 1) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย พบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงรายด้านการบริการด้านสุขภาพและอนามัยนักเรียนอยู่ในระดับมาก

1.2 ด้านการจัดบริการแนะแนว ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ ด้านการจัดบริการแนะแนวอยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องจาก ข้าราชการครู และบุคลากรด้านการสอนใน โรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ มีการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน และมีการร่วมกับผู้ปกครองในการแก้ไขพฤติกรรม มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตาม โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการสำรวจปัญหาความต้องการของนักเรียนก่อนเรียนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในงานแนะแนวพร้อมทั้งนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนางานบริการแนะแนว

สอดคล้องกับงานวิจัยของ มยุรี อะหะหมัดจุฬา (2552, หน้า 1) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการบริหารงานด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฒิสึกศึกษา เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร พบว่าการดำเนินงานด้านการจัดบริการแนะแนว ของ โรงเรียนสตรีวุฒิสึกศึกษา เขตคลองสานกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิชัย อัมโรสถ (2551, หน้า 1) ได้ศึกษาการส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การดำเนินงานด้านการจัดบริการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนในอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก

1.3 ด้านการบริการอาหารกลางวันความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการด้านการบริการด้านอาหารกลางวันอยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องจากข้าราชการครู และบุคลากรด้านการสอนในโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ โรงเรียนจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันอย่างชัดเจน และมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของครูที่รับผิดชอบในด้านงานบริการอาหารกลางวัน มีการจัดสถานที่เหมาะสมในการรับประทานอาหาร มีการจัดบริการอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ มีการประเมินรายงานผลและนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาโครงการอาหารกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดา อ่วงตระกูล(2552,หน้า 1) ได้ศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ พบว่าการดำเนินงานด้านในการบริการอาหารกลางวันของโรงเรียนอนุบาลเชียงของ อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ สง่า พุ่มพวง(2557,หน้า 1) สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ด้านการบริการอาหารกลางวันอยู่ในระดับมาก

1.4 ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากข้าราชการครู และบุคลากรด้านการสอนในโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ มีการจัดการวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีการให้คณะกรรมการนักเรียนมีส่วนร่วมในงานกิจกรรมของโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลายและนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม อีกทั้งยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโรงเรียนอย่างเพียงพอและมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนางานกิจกรรมนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของปิ่นดา พุ่มแย้ม (2557 ,หน้า 183) ศึกษางานกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง พบว่า การดำเนินงานด้านกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงในด้านการจัดกิจกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ บุญดอก(2559,หน้า 87) ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 พบว่าการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักเรียนของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก อยู่ในระดับมาก

1.5 ด้านการรักษาระเบียบวินัยในโรงเรียน ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ ด้านการรักษาระเบียบวินัยในโรงเรียนอยู่ในระดับมากทั้งนี้เนื่องจาก ข้าราชการครู และบุคลากรด้านการสอนในโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ มีการจัดการเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวินัยของนักเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาความประพฤตินักเรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ มีการจัดทำคู่มือนักเรียนเพื่อชี้แจงกฎระเบียบแนวปฏิบัติให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงการดำเนินงานในด้านระเบียบวินัยของนักเรียน และมีการกำหนด

แนวทางทางการลงโทษนักเรียนที่ทำผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนแต่ละโรงเรียน การจัดทำทะเบียนประวัติ นักเรียนและบันทึกความผิดนักเรียนให้เป็นปัจจุบันและการติดตามประเมินและสรุปผลงานวินัยนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทางที่ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิดา อ่วงตระกูล(2552, หน้า 1) ได้ศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ พบว่าการดำเนินงานด้านการรักษา ระเบียบวินัยในโรงเรียนอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาภา ชมพูธัญญ์(2559, หน้า 1) ได้ ศึกษาการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควสังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 พบว่าการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควด้านการรักษา ระเบียบวินัย ในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการการบริหารงานกิจการ นักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นราย ด้านพบว่า ด้านการจัดบริการสุขภาพและอนามัยนักเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ทั้งนี้ มาจากหลายปัจจัย เช่น การปฏิบัติตามหลักสุขภาพอนามัยในการบริการน้ำดื่มอย่างเพียงพอ และมีการใช้ อย่างมีคุณภาพมีการจัดทำสถิติและข้อมูลสุขภาพให้นักเรียนทราบ มีการจัดทำบันทึกสุขภาพ นักเรียน โดยครูเป็นผู้บันทึกและมีการการจัดให้มีห้องพยาบาลวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอต่อ ความต้องการของโรงเรียนอีกทั้งยังมีการจัดทำสถิติข้อมูลด้านการให้บริการสุขภาพนักเรียน สอดคล้องกับ งานวิจัยรุจิรา ปันงา (2548, หน้า 1) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษา ชั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาพบว่าเพศ ต่างกัน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสง่า พุ่มพวง (2557, หน้า 1) สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า เพศต่างกันมีการบริหารงานกิจการนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3 ไม่แตกต่างกัน

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และ มาจากหลายปัจจัยเช่น ครูโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการมีการจัดประชุม อบรมเกี่ยวกับการจัด กิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ ได้มีการจัดร่วมกันเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน และ มีการสื่อสารกันเป็นอย่างดีในเครือข่ายและครูแต่ละ โรงเรียนจะมีแกนนำในการดำเนินงานกิจการ นักเรียนของแต่ละ โรงเรียนครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากจะแนะนำครูที่มีประสบการณ์ในการ ทำงานน้อยให้รู้จักกระบวนการในการทำงานและดำเนินงานกิจการนักเรียนของแต่ละ โรงเรียนในเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ มีการพูดคุยชี้แจงในประเด็นต่างๆที่ไม่เข้าใจและมีการช่วยเหลือสนับสนุนในงาน กิจการนักเรียนเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ความคลุมเครือและปัญหาในการทำงานส่งผลให้ความก้าวหน้า ในการดำเนินงานกิจการนักเรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนาเป็นระบบในเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ ให้

เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ งานวิจัยของ รุจิรา ปันงา (2548, หน้า 1) ได้ศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา พบว่า ประสบการณ์ในการทำงานต่างกันมีความ คิดเห็นต่อการส่งเสริมงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสง่า พุ่มพวง (2557, หน้า 1) สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า ประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีการบริหารงานกิจการนักเรียนใน โรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ไม่แตกต่างกัน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้จากผลการวิจัย

1. ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียน ครูและผู้บริหารควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนิน กิจกรรมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในกิจกรรมต่างๆและเป็นการพัฒนา สติปัญญา การควบคุม และรับรู้ทางอารมณ์ การเข้าสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนในรุ่นต่อไป
2. ด้านการจัดบริการแนะแนวโรงเรียนและครู ผู้บริหารควรจัดสภาพห้องแนะแนวให้มีบรรยากาศเอื้อ ต่อการให้คำปรึกษานักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้พูดคุยปรึกษาปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสะดวกและมีความ ผ่อนคลาย
3. ด้านการรักษาระเบียบวินัยในโรงเรียน ครู ผู้บริหารต้องจัดทำคู่มือนักเรียนเพื่อชี้แจงเรื่องระเบียบ และแนวปฏิบัติต่างๆให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบ ในบางโรงเรียนผู้ปกครองความรู้้น้อยแต่ครูได้กำชับ และบอกด้วยวาจาในเรื่องกฎระเบียบวินัยในโรงเรียนจึงต้องทำเป็นคู่มือด้วยลายลักษณ์อักษร
4. ด้านการบริการด้านอาหารกลางวัน โรงเรียน ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียน มีส่วนร่วม ในการเลือกรายการอาหาร และควรจัดอาหารให้มีคุณค่าตามหลักโภชนาการบางครั้งยังขาด ผักและผลไม้ และให้ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกรายการอาหารเพื่อความเป็นประชาธิปไตยแล้วจึงมาคัดรายการ อาหารที่มีประโยชน์ที่สุดในแต่ละสัปดาห์
5. การบริการด้านสุขภาพและอนามัยนักเรียน โรงเรียน ครู ผู้บริหาร ต้องตระหนักถึงการจัดให้มีห้อง พยาบาลวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อการรักษาและปฐมพยาบาลในขั้นต้นในบางโรงเรียน ยังขาดแคลนเครื่องมือเวชภัณฑ์ในการรักษาเบื้องต้นเพื่อให้เด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ได้รับการรักษาเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ
2. ควรศึกษากระบวนการส่งเสริมการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติ

ตระการ

3. ควรศึกษาวัฒนธรรมการทำงานที่มีผลต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3

เอกสารอ้างอิง

ชนาภา ชมพูชัย. (2559). การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2. การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา). วิทยาลัยนครราชสีมา.

ชิตา อ่วงตระกูล(2552). การบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ วิทยานิพนธ์ ว. ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

ปณิตา พุ่มไ้ม. (2557). งานกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง. งานวิจัย การศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง.

มยุรี อะหะหมัดจุฬา. (2552). ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียนสตรีวุฒศึกษาเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

มาลินี เกศชนากร. (2557). การบริหารงานกิจการนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาลเชิงพุทธของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๔๒. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

รุจิรา ปั่นงา.(2548). สภาพปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาที่เป็นของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา.

.วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

วราภรณ์ บุญดอ. (2559). สภาพและปัญหาการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา.

สุทธิชัย อัมโรสถ. (2551). การส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สัมพันธ์ ชื่นสำราญ. (2556). การดำเนินงานด้านกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา.

สง่า พุ่มพวง. (2557). สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเชียงราย เขต 3. วิทยานิพนธ์.ค.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

อภิญา รุธรรม. (2556). การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด เชียงราย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.